

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๗/๒๐๕๐๕



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒. คำสั่งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๓. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๗/ว ๒๙๘๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๕. คำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๖. คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๕๐๗ /๒๕๕๘ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายฯ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายเป็นวาระแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ประกอบกับสหภาพยุโรปได้ประกาศเตือนให้ประเทศไทยจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเร่งด่วนภายในหกเดือน (จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) อาจมีผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้ออกคำสั่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดให้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย” (Command Center for Combating Illegal Fishing) เรียกโดยย่อว่า ศบผผ. (CCCIF) ขึ้นในส่วนกลาง และให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port in - Port Out Controlling Center : ศูนย์ PIPO) จำนวน ๒๘ ศูนย์ และศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวก

/แก้เรือประมง ...

แก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) ประจำในพื้นที่จังหวัดชายทะเลทั้ง ๒๒ จังหวัด โดยให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ ศรชล. เขต ๑ - เขต ๓ ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลทั้ง ๒๒ จังหวัดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

กรมการปกครองขอเรียนว่า ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้มีคำสั่งกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของ ศปมผ. โดยกำหนดให้มีผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ใน ศปมผ. ด้วย และเนื่องจากเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน กรมการปกครองจึงขอแจ้งประสานการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ นอกจากนี้กรมการปกครองใคร่ขอเรียนประสานการปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรมการปกครองได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กรมการปกครอง (Coordination Center for Combating Illegal Fishing of Department of Provincial Administration) เรียกโดยย่อว่า ศปปค. (CCCIFDOPA) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ ดังนั้น หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสงค์ที่จะประสานงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กรุณาประสานงานมาที่ ศปปค. ได้โดยตรง

๒. เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติงานใน ศปมผ. แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับมอบหมายให้กรมการปกครอง (ศปปค.) ทราบ เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)  
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักการสอบสวนและนิติการ  
ส่วนกำกับและตรวจสอบ (ศปปค.)  
โทร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๖๓  
โทรสาร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๖๐  
[iuudopa@gmail.com](mailto:iuudopa@gmail.com)